

Một chuyến du ngoạn Kandersteg, khu họp bạn quốc tế thường trực trên đất Thụy Sĩ

Một ngày cuối xuân, cùng với Minh Hiền, Bình, Thanh Tú và Anatole, sau khi viếng địa điểm một khu trại trường của Scouts de France trong miền Alsace, gần Strasbourg, nơi sẽ mượn để tổ chức Khóa huấn luyện Truyền Thống 3 vào cuối năm nay, chúng tôi nhân cơ hội lên đường sang Kandersteg, một trung tâm sinh hoạt và du ngoạn nổi tiếng của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới tại Thụy Sĩ.

Minh Hiền là Liên đoàn trưởng Liên đoàn Văn Lang trong vùng Paris, sẽ chịu trách nhiệm quản lý khóa huấn luyện sắp tới nên đã thu xếp mọi chi tiết của cuộc xuất du bốn ngày của cả nhóm chúng tôi để viếng khu đất trại gần biên giới Pháp-Đức, và nhân tiện viếng Trung tâm Kandersteg. Bình, phu quân của Tr. Minh Hiền, đang sinh hoạt với ngành Ấu của Liên đoàn Thuận Hóa và đang cố gắng gây sôi động trong sinh hoạt Trưởng niên của hai Liên đoàn. Thanh Tú, cựu Tráng sinh, nay phụ tá đoàn Gấu con của Liên đoàn Văn Lang. Anatole, chồng của Thanh Tú, là người hoàn toàn mới mẻ với Phong trào nhưng đã nhanh chóng hội nhập vào khung cảnh hướng đạo và sẵn lòng tham dự các sinh hoạt tổ chức cho Trưởng và Trưởng niên trong Liên đoàn.

Sau hai ngày ở đất trại để quan sát địa thế và nhân thể dành một ngày để thăm viếng thành phố Strasbourg, chúng tôi lên đường đi Thụy Sĩ. Từ vùng Alsace hướng về phía nam, đến biên giới Thụy Sĩ không xa. Qua biên giới bằng ngã thành phố Basel, sau một đoạn xa lộ, con đường dẫn đến Kandersteg len lỏi giữa các thung lũng, rất đẹp giữa một vùng hoa cỏ xanh tươi và làng mạc yên bình.

Kandersteg là một thị trấn thanh lịch, nhiều màu sắc, một trung tâm trượt tuyết trong mùa đông, và mùa hè đón du khách đến nghỉ hè du ngoạn miền núi. Cuối thị trấn, phía tay trái con đường chính bằng ngang thành phố, một công trại đồ sộ theo kiểu thủ công hướng đạo dẫn vào khu đất cắm trại của Trung tâm sinh hoạt Kandersteg. Khung cảnh đượm màu hoang dã tương phản với những khách sạn, tiệm ăn, ngân hàng, phòng thông tin du lịch, cửa hàng thực phẩm, tạp hóa, kỹ vật... của khu trung tâm thị trấn không xa. Đi thêm mấy bước và rẽ về tay phải mới tới khu đất chính của

Vĩnh Đào

Trung tâm Hướng Đạo Quốc tế Kandersteg với ba cột cờ lớn, cờ đỏ với chữ thập trắng của Thụy Sĩ, cờ tím của Tổ chức HĐTG và ở giữa là cờ mang huy hiệu của Trung tâm Kandersteg, với hình vẽ cách điệu hóa một tinh thể tuyết.



Một tòa nhà gỗ lớn với một hàng cờ rực rỡ màu

sắc treo trước hiện là nơi tiếp đón khách đến trú ngụ, với văn phòng, cửa hàng, và nhà ăn. Bên cạnh là một tòa nhà gỗ khác, có phần đồ sộ hơn, là nơi trú ngụ cho du khách với nhiều phòng nhỏ từ hai giường đến phòng lớn có hơn 20 giường. Phía trước trung tâm, một dòng thác nhỏ, nước cuộn cuộn chảy giữa một khung cảnh xanh tươi vây quanh bởi những ngọn núi xám lác đác nhiều mảng tuyết trắng chưa tan.

Nhân viên Trung tâm đều là hướng đạo, tráng sinh từ các nước tình nguyện đến phục vụ Trung tâm trong từng khoảng thời gian dài ngắn tùy từng người. Khách đến trú ngụ phần đông cũng là hướng đạo, đủ quốc tịch và màu da, khiến cho Trung tâm Kandersteg có vẻ như là một khu trại họp bạn quốc tế, với một không khí bình dị, hiền hòa và thân mật. Trung tâm Kandersteg cũng nhấn mạnh đến điểm nơi đây là một "mini Jamboree thường trực".

Đôi dòng lịch sử

Trung tâm Kandersteg đã được thành lập các đây hơn 75 năm. Sau khi phong trào hướng đạo được Baden-Powell thành lập vào năm 1907, phong trào lan rộng mau chóng đến nhiều nơi trên thế giới. Năm 1920, trại họp bạn quốc tế đầu tiên

được tổ chức tại Luân Đôn. Trại họp bạn thành công lớn đến nỗi B.P. mong muốn có một nơi để hướng đạo sinh khắp thế giới có thể thường xuyên đến gặp gỡ nhau.

Năm sau đó, vị Thủ lãnh Hướng Đạo Thụy Sĩ Walter von Bonstetten, nhân dịp đi qua thị trấn Kandersteg, thấy một tòa nhà gỗ bỏ hoang. Ngôi nhà này được dựng lên vào năm 1908 khi công ty xe lửa Thụy Sĩ khởi công đào một đường hầm xuyên núi gần đó. Tòa nhà bị bỏ hoang phé sau khi công trình đào đường hầm hoàn tất vào năm 1913. Trưởng Von Bonstetten nhận thấy nơi đây có lẽ là nơi lý tưởng để làm khu hội họp thường xuyên cho hướng đạo sinh các nước như B.P. hằng mong ước. Ông vội viết thư cho B.P. và vị Thủ lãnh Phong trào Hướng Đạo đồng ý tức khắc. Tháng hai năm 1923, một hiệp hội "Scouts International Home" được thành lập để mua toà nhà gỗ và thửa đất chung quanh đó. Trung tâm "Kandersteg International Scout Center" ra đời. Từ đó, trung tâm được mở rộng và tu bổ thường xuyên. Một khu đất lân cận được mua để làm nơi cắm trại.

Năm 1930, B.P. viếng Trung tâm Kandersteg để quan sát cơ sở và công trình phát triển trung tâm. Với vị trí rất thuận tiện, giữa một khung cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ, Trung tâm Kandersteg thu hút suốt năm một số đông đảo hướng đạo sinh từ mọi nước. Ba kỳ họp bạn thế giới ngành Tráng (World Moot) đã được tổ chức tại đây. Lần đầu tiên vào năm 1931, Kandersteg hân hạnh được đón tiếp World Moot đầu tiên của lịch sử hướng đạo thế giới. 2500 tráng sinh đã tham gia trại họp bạn thế giới đầu tiên dành cho ngành Tráng này. Năm 1953, World Moot kỳ thứ 5 trở lại Kandersteg, với sự tham dự của hơn 4000 tráng sinh. Lần chót xảy ra vào năm 1992, khi World Moot kỳ thứ 9 tập họp tại Kandersteg gần 2000 tráng sinh đến từ trên 50 nước.

Hai ngày tại Kandersteg

Các tráng sinh phục vụ tại Trung tâm, với áo đồng phục màu hồng lịch sự đón tiếp chúng tôi tại văn phòng ghi danh và hướng dẫn chúng tôi lên phòng, ở toà nhà gỗ kế bên. Trung tâm đang trong thời kỳ trùng tu. Các phòng đều được sửa sang, trang trí lại. Mỗi phòng, sau khi được trùng tu xong, có một bảng đồng được gắn nơi cửa phòng ghi tên hội Hướng Đạo đã tình nguyện

đóng góp để đài thọ chi phí trùng tu. Trung tâm quốc tế Kandersteg là một cơ sở dành cho tất cả thành viên của phong trào Hướng Đạo trên khắp thế giới. Trên mặt giấy tờ, trung tâm thuộc quyền sở hữu của một hiệp hội quốc tế với hơn 450 hội viên, gồm cá nhân và hội hướng đạo quốc gia, cùng chung sức để quản trị trung tâm, làm nơi gặp gỡ thường xuyên của tất cả hướng đạo sinh. Trong mỗi phòng đều được trang trí bằng những kỷ vật, tranh ảnh, thủ công hướng đạo do các đoàn đã đến lưu ngụ để lại tặng trung tâm.

Trung tâm được điều hành như một cơ sở nghỉ mát hay một khách sạn quốc tế mở cửa quanh năm, nhưng toàn bộ nhân viên đều là tráng sinh tình nguyện đến phục vụ không lương. Điều hiếm có này chỉ thấy được ở một phong trào có một lý tưởng cao và nặng tình huynh đệ như phong trào hướng đạo. Thời giờ rảnh, các tráng sinh chia phiên nhau góp sức tu bổ các phòng đang thời kỳ trùng tu, sơn phết, sửa chữa, quét dọn... Nhờ vậy mà Trung tâm có thể cho thuê phòng với một giá rẻ không ngờ ở ngay một trung tâm trượt tuyết nổi tiếng của Thụy Sĩ. Ít có khách sạn quốc tế nào mà trong chi phí điều hành được nhẹ đi hẳn phần chi phí nhân viên!

Sau khi cất hành lý, chúng tôi thông thả dạo chơi trong thị trấn và viếng thăm khu đất cắm trại bên kia đường. Một khu đất bằng phẳng được thiết kế để đón tiếp các đoàn hướng đạo cắm lều trên cỏ, giữa một rừng cây ngay sát chân núi. Tr. Minh Hiền vừa đi vừa suy tính khả năng đưa Thiếu đoàn đến cắm trại một tuần tại đây nhân một trại hè vào một năm sắp tới, với một chương trình đặt trọng tâm vào sinh hoạt du ngoạn và thám hiểm miền núi. Nhưng Kandersteg cũng là một địa điểm rất tốt để tổ chức một cuộc xuất du cho Trưởng niên. Phòng trong tòa nhà gỗ đầy đủ tiện nghi, có thể sử dụng nhà bếp chung để nấu ăn. Một số bàn ghế gỗ kiểu thôn dã rắn chắc được dành cho những du khách muốn nấu ăn lấy và dùng bữa chung trong thân mật. Nhà bếp của Trung tâm chỉ dọn ăn cho khách đã dặn trước.

Bữa ăn tối tại Trung tâm được dọn ra rất sớm, ngay từ lúc 6 giờ chiều, trong phòng ăn rộng được trang trí bằng những dây khăn quàng đầy màu sắc treo quanh bốn bức tường.

Sau một đêm yên tĩnh được ru bằng tiếng reo rầm rì của dòng thác, chúng tôi đều thức dậy sớm trong không khí thanh tịnh của miền núi. Chúng tôi dành buổi sáng cho một cuộc du ngoạn không xa, dọc theo dòng thác, giữa cảnh hùng vĩ của núi rừng và thung lũng ngập ánh nắng.

Đường trở về Paris không quá xa, chỉ 7 giờ xe hơi. Các xa lộ hướng về Paris trong chiều tối chủ nhật thường bị kẹt cứng vì những dòng xe bất tận đổ về kinh đô ánh sáng sau những ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng may mắn lần đó, đường trở về thông suốt một cách bất ngờ.

* * *

Sáng thứ hai, tôi trở lại với công việc thường ngày. Đang ngồi trong văn phòng làm việc thì chuông điện thoại reo. Bên kia đầu dây là Tr. Jacques Moreillon, vị Tổng Thư ký Tổ chức Hướng Đạo Thế giới, muốn bàn bạc với tôi về một số tình hình và những biến chuyển trong vài tháng sắp đến. Sau một lúc bàn thảo và trước khi kết thúc câu chuyện, tôi nói: "Tình cờ, tôi mới trải qua hai ngày cuối tuần rất thú vị tại Kandersteg!". Tr. Moreillon tỏ ý ngạc nhiên thích thú về sự trùng hợp này. Tôi muốn nhân cơ hội này trình bày một vài đề nghị về Trung tâm Kandersteg. Sau khi nhận xét những điều kiện rất thuận lợi và hiếm có mà Trung tâm Kandersteg được hưởng, tôi chỉ tỏ ý tiếc là cửa hàng hướng đạo tại Trung tâm quá nhỏ hẹp và số mặt hàng bày bán quá ít ỏi. Trong khi đó, cơ sở SCORE của Tổ chức HDTG sản xuất rất nhiều sản phẩm hướng đạo gửi bán cho các hội hướng đạo quốc gia. Tôi tin rằng các sản phẩm này sẽ bán được rất chạy tại Kandersteg, vì khách du ngoạn đến từ khắp các nước và ai cũng

muốn đem về những kỷ vật hướng đạo từ Kandersteg. Trung tâm Kandersteg nên lợi dụng những đặc điểm thuận lợi của mình và chú trọng nhiều hơn đến mặt kinh doanh của cửa hàng hướng đạo. Trong tương lai, cửa hàng có thể nhận thêm sản phẩm, huy hiệu của một số hội hướng đạo quốc gia gửi bán. Số thu của cửa hàng này sẽ là một nguồn lợi tức quan trọng cho Trung tâm. Việc đầu tiên là tìm thêm diện tích cho cửa hàng, huấn luyện nhân viên về quản lý, tiếp thị, kiểm kê... Tôi cũng đề nghị mở rộng phòng đọc sách, cung cấp phòng đọc sách thêm tài liệu của Tổ chức HDTG và của vài hội hướng đạo lớn. Độc giả, nếu muốn, có thể mua các tài liệu này tại cửa hàng hướng đạo.

Sau khi lắng nghe "kế hoạch" của tôi, Tr. Moreillon đề nghị tôi nên viết các điều vừa trình bày trong một điện thư, để ông có thể chuyển cho những người có trách nhiệm. Như vậy, đề nghị của tôi có thể có tác dụng hiệu quả nhanh hơn. Như đã hứa, vài ngày sau, tôi viết một điện thư cho Tr. Moreillon. Bức thư được chuyển cho Giám Đốc Trung tâm Kandersteg Miriam Herzberg, cũng như cho Bernard LeRoux, Giám Đốc cơ sở hướng đạo SCORE, với mấy định giới thiệu về bình luận của Tr. Moreillon. Sau đó, tôi được dịp trao đổi thêm về kế hoạch này với Miriam Herzberg, người mới nhận trách nhiệm điều hành Trung tâm Kandersteg trong vài năm gần đây. Nếu kế hoạch tình hình một ngày nào trong tương lai, dĩ cũng là một đing gíp nhỏ của HDTG sau một chuyến du ngoạn nhiều vị tại Kandersteg.

Vĩnh Đào. 07.- 2003

Phân ưu

Được tin buồn **Cụ Bà Nguyễn Thị Chức** Pháp danh là **Ngọc Sanh**

Thân mẫu

Tr. Lê Minh Lý

Đã từ trần ngày 7 tháng 7 năm 2003 tại Santa Ana, California. Hưởng thọ 80 tuổi.

Thành thực chia buồn cùng anh chị Lê Minh Lý và toàn gia quyến.
Kính cầu chúc hương hồn Cụ Bà được sớm an vui nơi miền Cực Lạc.